



NEWSLETTER

ISSN.01257765

ดอนขิงใหญ่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

ปีที่ 28 ฉบับที่ 53

วันที่ 29 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2549

ปรัชญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยึดมั่นในแนวทางของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อปวงชนและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สื่อสารสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยก้าวไกล ร่วมใจพัฒนา



เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เข้าศึกษาดูงานในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



คืนสู่เหย้าของชาวศิลปะ
งาน "รวมพล คนศิลป์ ศิลป์" ครั้งที่ 3



กองส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำเพชรบุรี จัดเสวนา
ครบรอบ 40 ปี เชื้อนแก่งกระจาน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
2549 ณ หอประชุมเชื้อนแก่งกระจาน

ศึกษาดูงาน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และนำเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของทุกคน/สำนัก/สถาบัน ไปศึกษาดูงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2549 จำนวน 22 คน ณ กรมประชาสัมพันธ์ กองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

โดยได้เข้าศึกษาดูงาน ณ กองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ในฝ่ายออกใบรับรองเป็นผู้ประกาศ กลุ่มตรวจสอบวิทยุและวิทยุชุมชนทั่วประเทศ กลุ่มตรวจสอบเคเบิลทีวี (เคเบิลทีวีจังหวัด, UBC) และกลุ่มตรวจสอบรายการโทรทัศน์ ชั้น 8 โดยมีนายบรร เทชะอินทร์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ กล่าวต้อนรับ นางสาวริรตน์ นิมเงิน หัวหน้าฝ่ายออกใบรับรองเป็นผู้ประกาศ นางมารศรี ธนรักษ์ และคณะร่วมให้การต้อนรับ



จากผลการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้

1. ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์มากขึ้น
2. ได้รับประสบการณ์ตรงและมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานประชาสัมพันธ์ให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้น

3. เห็นความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ ได้เห็นความก้าวหน้าในงานประชาสัมพันธ์และสามารถนำมาพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางมากขึ้น

4. เกิดความรัก ความสามัคคี มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเกิดความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานต่อไป

และทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทุกคน พร้อมทั้งจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์และงานที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

รวมพล คนศิลป์ ศิลป์ ... คณะมนุษยศาสตร์

ผศ.สุนันท์ นิลพงษ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับผิดชอบที่ประธานเปิดงาน "รวมพล คนศิลป์ ศิลป์" ครั้งที่ 3 ของสาขาวิชาศิลปกรรม แทนอธิการบดี ผศ.ดร.เอกศักดิ์ บุตรลัมภ์ ที่ไปราชการต่างประเทศ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นคึกคักของชาวศิลปะ ผศ.สิริจิต รัตกร ประธานสาขา และ ผศ.บุญมา แจ่มฉายา แสดงความขอบคุณศิษย์เก่า และ อ.จินดา แจ่มจันทร์ ที่นำทุน 5,000 บาท จากกองทุนมือเพชร บัวไทย แจ่มจันทร์ มามอบให้

กองทุนนี้เกิดจากความร่วมมือของครอบครัวแจ่มจันทร์ นสพ. เพชรภูมิ และสำนักศิลป์วัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเพชรบุรี ในปีที่ผ่านมา ผศ.บัวไทย แจ่มจันทร์ วายชนม์ ... นศ. ประธานจัดงาน คือ นายสุริยันท์ จันทร์ทอง ผลสัมฤทธิ์ของงานได้รับความชื่นชมจากศิษย์เก่าและผู้มีเกียรติทุกคนอย่างเต็มภาคภูมิ ทางสาขาวิชาจะได้นำงบประมาณที่เหลือดำเนินการก่อสร้างองค์พระวิษณุกรรม และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาศิลปกรรมต่อไป



เจ้าของ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ : 0-3249-3300-307 โทรสาร 0-3249-3308

<http://www.pbru.ac.th>

ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เอกศักดิ์ บุตรลัมภ์ อธิการบดี

ผศ.สุเทพ อิ่มอรุณ

ผศ.สุรินทร์ สายกฤษณะ

ผศ.สรชัย แฝ้มปร้อม

ผศ.ไพฑูริย์ ธีรโพธิ์

ผศ.รวีวงศ์ ศิริทองรุ่ง

ผศ.จรัญย์ พริยะนันท์

ผศ.วิทยา รัตนศิริวัฒน์

รศ.ชัยยศ อีระเดชพงษ์



บรรณาธิการ : อาจารย์อรรพพรณ เทียมเดช

หัวหน้ากองบก. : นางอัญฉิกา ดาวธวัช

กองบรรณาธิการ : นายเสวี ดาวธวัช

: นางสาวสายชล รอดรัตน์

: ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์

อ่านต่อฉบับใหญ่ได้ที่

<http://www.pbru.ac.th/>



งานถวายปริญญาบัตรพระสงฆ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินโครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น ซึ่งในปี 2549 มีพระสงฆ์ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 14 รูป ได้แก่

1. พระมหานันท ฐิตนนโท วัดท่าคอย
2. พระธรรมธรรกล้า วีรรัตน วัดมหาธาตุวรวิหาร
ผอ.ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
3. พระปลัดชวฒชัย วฑฒจิตโต วัดเขาตะเครา
เลขาธิการเจ้าคณะตำบลบางครก
4. พระมนู รตนโชโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดช่อม่วง
5. พระครูวัชรชลธรรม เจ้าอาวาสวัดชลธาราม
และเจ้าคณะตำบลท่าคอย
6. พระครูวิธานวัชรพงศ์ เจ้าอาวาสวัดหุบกะพง
7. พระครูสถิตวัชรธรรม เจ้าอาวาสวัดหนองมะกอก
8. พระครูสิริศักดิ์คุณ เจ้าอาวาสวัดท่าคอย
9. พระมหาเทวินทร์ ปิยทสสี เจ้าอาวาสวัดยาง
และเจ้าคณะตำบลคลองกระแซง เขต 1
10. พระบุญธรรม หมสฎฐโร วัดมหาธาตุวรวิหาร
11. พระปลัดสาริต อุตตมวโส เจ้าอาวาสวัดวังไคร้
และเจ้าคณะตำบลวังจันต์
12. พระวิวัฒน์ กิตติภุโท วัดท่าคอย
13. พระสนธยา มหพพล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพ็ริ่ง
14. พระสมุห์เจิม กิตติวณโณ เจ้าอาวาสวัดเจริญศรีมณีผล

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จของ "พระบัณฑิต" ทั้ง 14 รูป และได้ร่วมกับทางวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี โดยเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีให้การสนับสนุน จัดงานถวายปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต พระบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2549 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมวัดมหาธาตุวรวิหาร

พิธีการเริ่มตั้งแต่ภาคเช้า เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 200 รูป หลังจากนั้น เวลา 13.45 น. ขบวนอัญเชิญปริญญาบัตรจะเดินทางมาถึงวัดมหาธาตุวรวิหาร

พิธีถวายปริญญาบัตรจะเริ่มเวลา 14.00 น. โดยมี ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี และนายประสงค์ พิฑูรกิจจาวุฒาราชการจังหวัดเพชรบุรีและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กล่าวแสดงมุทิตาจิต หลังจากนั้น ผศ.ดร. เอกศักดิ์ บุตรลับ อธิการบดีถวายไตรจีวรพัตรอง และยามที่ระลึก

พระราชสุวรรณมณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวอนุโมทนา คณะผู้บริหารและผู้มีเกียรติถวายจุดปัจจัยไทยธรรม

การจัดงานครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ตั้งใจจัดทำให้สมเกียรติ เพื่อเป็นการเชิดชูและยกย่อง "พระบัณฑิต" ที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาวัด ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและเป็นศูนย์วิทยบริการที่จะบริการท้องถิ่น เพื่อร่วมกันจรจรโลงพระพุทธศาสนาและสังคม ให้อยู่ในครรลองของการประพุดติชอบต่อไป

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัท ได้มาร่วมถวายมุทิตาสักการะ ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

... สวัสดิ์ ...

วิทยากรเพื่อท้องถิ่นชุมชน

กองส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำเพชรบุรี โดยคุณธงชัย รัตนวรินทร์ หัวหน้าโครงการ เชิญวิทยากรหลากหลายร่วมเสวนาครบรอบ 40 ปี เชื้อนแก่งกระจาน นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดเชื้อนแก่งกระจาน

ผศ.สุนันท์ นิลพงษ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักเมืองเพชร เป็นผู้ร่วมเสวนากับอดีตนายช่างผู้คุมการก่อสร้าง (นายช่างรัตน์) กำนันสุชาติ นกวน คุณเกียรติศักดิ์ กล่อมสกุล คุณศิริพร เมธิ์สุกุล มีหนฝ่ายฯ คุณเกษม ชุ่มแอน เป็นผู้ดำเนินการเสวนา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ณ หอประชุมเชื้อนแก่งกระจาน



กองพัฒนานักศึกษา

Division of Student Development

สำนักงานอธิการบดี

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กศ.บป.

ปีการศึกษา 2549

นางนันทวรรณ เอมนุกุลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (กศ.บป.) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2549 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2549 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.เอกศักดิ์ บุตรลับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานและให้อโอวาทแก่นักศึกษาใหม่

การจัดการปฐมนิเทศในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างความคุ้นเคยกับสถานศึกษา ผู้บริหาร และคณาจารย์ โดยให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตน และขั้นตอนในการลงทะเบียน อีกทั้งสร้างความคุ้นเคยระหว่างนักศึกษาใหม่ทุกคนเพื่อให้เกิดความผูกพัน ก่อเกิดความรักและความศรัทธาในมหาวิทยาลัย

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษาจึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกคณะเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ผลการคัดเลือกประธานสภานักศึกษา

ปีการศึกษา 2549

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษาได้จัดสัมมนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2549 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ซึ่งจากการสัมมนาดังกล่าว ตัวแทนจากสภานักศึกษาทั้ง 7 คณะ ได้มีมติในที่ประชุมเห็นชอบให้นายพงษ์เทพ ลำเนาแก้ว ดำรงตำแหน่งประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งประธานสภานักศึกษาจะมีหน้าที่ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการดำเนินงานกิจกรรมของนักศึกษา พ.ศ. 2548 ดังนี้

1. เรียกประชุมสภานักศึกษา และเป็นประธานการประชุมตลอดจนเป็นผู้ชี้ขาดในกรณีที่มีมติของที่

ประชุมมีคะแนนเสียงเท่ากัน

2. ลงนามเอกสารในนามสภานักศึกษา

3. เป็นผู้แทนของสภานักศึกษาในกิจกรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

4. แต่งตั้งสมาชิกสภานักศึกษา เพื่อปฏิบัติภารกิจใด ๆ โดยความเห็นชอบของสภานักศึกษา

5. ติดตามประสานงานการดำเนินงานขององค์การนักศึกษา

6. เสนอและรายงานการดำเนินการใด ๆ ของสภานักศึกษาต่อกองกิจการนักศึกษาและมหาวิทยาลัย

7. เป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ซึ่งสภานักศึกษาชุดนี้จะดำเนินงานในปีการศึกษา 2549 นี้เป็นต้นไป

สัมมนาผู้นำนักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2549

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักศึกษา จัดสัมมนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2549 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์ของการจัดการสัมมนา คือให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ให้นักศึกษาเตรียมพร้อมในทุก ๆ ด้าน ที่จะเป็นผู้ผู้นำนักศึกษาที่ติดต่อไปซึ่งมีผู้เข้ารับการสัมมนาผู้นำนักศึกษาในครั้งนี้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจำนวนทั้งสิ้น 60 คน อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาแต่ละคณะ จำนวน 7 คน โดยมี ผศ.สุรินทร์ สายกฤษณะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา

ในการสัมมนา จัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานกิจการนักศึกษา และการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศในการจัดโครงการกิจกรรมของนักศึกษา ตลอดจนการบรรยายเรื่องขั้นตอนในการจัดโครงการกิจกรรมของนักศึกษา

นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่มย่อยของนักศึกษาและอาจารย์ที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษาทั้ง 7 คณะ โดยแบ่งกลุ่มย่อยศึกษาปัญหา 3 ด้านคือ

1. ปัญหาในการทำงานด้านกิจการนักศึกษา แนวทางการแก้ไขและปัจจัยที่ทำให้งานด้านกิจการนักศึกษาประสบความสำเร็จ

2. แนวทางการจัดกิจกรรม แผนปฏิบัติการประจำปี 2549 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เงินค่ากิจกรรมนักศึกษา

3. หน้าที่ของสภานักศึกษา องค์กรการพิจารณาโครงการ การติดตามตรวจสอบ และรายงานผลการจัดกิจกรรม

และมีการสัมมนาถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2549 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยห้ามมิให้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่โดยเด็ดขาด

ผลที่ได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้ นักศึกษาที่เข้ารับการสัมมนามีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำ มีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะอุทิศกำลังกายกำลังสติปัญญา เพื่อช่วยงานด้านกิจการนักศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสรรหากิจกรรมดี ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาได้เรียนรู้และสำเร็จออกไปอย่างมีคุณภาพ

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษาขอขอบคุณคณาจารย์ และนักศึกษาทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้

อาจารย์คณะมนุษยฯ เป็นวิทยากร

ผศ.เชาวลิต คงแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ อ.เทิดศักดิ์ ทองแถม อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ฯ ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ จำนวน 40 คน ซึ่งอบรมหลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติกับการปฏิบัติงานเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2549 ณ ห้องประชุม มรกต อาคารเพชรน้ำหนึ่ง



**ม. ราชภัฏเพชรบุรี
ส่งกำลังใจให้ครูจูลิง**

นางนันทวรรณ เอมนุกุลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2549 เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่สร้างความสลดใจแก่คนไทยทั้งประเทศ คือ การเกิดเหตุการณ์คนร้ายจับ 2 ครูสาว เป็นตัวประกัน ผู้เคราะห์ร้ายคือ "ครูจูลิง" หรือนางสาว จูลิง กงกัมมูล ครูโรงเรียนบ้านกุจรีอโปะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ถูกกลุ่มแม่บ้านกุจรีอโปะ จับไปหวังใช้เป็นตัวแลกเปลี่ยนกับ "ผู้ต้องสงสัย" ในพื้นที่ซึ่งถูกตำรวจนำตัวไปสอบสวนคดีฆ่านาวิกโยธินก่อนหน้านั้น ถูกจับพร้อมกับคุณครูสิรินาท ถาวรสุข เหตุการณ์ในครั้งนี้ เป็นเหตุให้คุณครูจูลิงได้รับบาดเจ็บสาหัสเข้ารับรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ท่ามกลางความห่วงใยของคนไทยทั้งประเทศ

ในนามของสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะ องค์กรบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอส่งกำลังใจและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณครูจูลิง หายจากอาการบาดเจ็บและกลับมาเป็นครู ร่วมสร้างคนดีให้สังคมไทยตามความตั้งใจของคุณครูต่อไป

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ตอนที่ 13

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2549 ซึ่งเป็นการพัฒนาเกณฑ์ตามแนวทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สมศ. นั้น จึงได้จัดการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในเพื่อเตรียมการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สอง จาก สมศ. ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2549 ณ ห้องโพลิน อาคารเพชรน้ำหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามกำหนดการดังนี้

- 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
- 08.30 - 09.00 น. พิธีเปิด โดย ผศ.ดร.เอกศักดิ์ บุตรลับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- 09.00 - 10.30 น. มาตรฐานการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในและมาตรฐาน

การประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อการรับรอง มาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

- โดย ผศ.สุเทพ ลิ้มอรุณ
- ผศ.หรรษา ผลหาร
- ผศ.มยุรี วัดแก้ว

10.45 - 12.00 น. แนวทางในการจัดทำรายงาน การประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน และรับการประเมินคุณภาพภายนอก

- โดย ผศ.สุเทพ ลิ้มอรุณ
- ผศ.หรรษา ผลหาร
- ผศ.มยุรี วัดแก้ว

13.00 - 14.00 น. แบ่งกลุ่มอภิปรายตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

- 14.00 - 15.30 น. รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม
- 15.30 - 16.00 น. การซักถาม
- 16.00 - 16.30 น. พิธีปิด โดย ผศ.ดร.เอกศักดิ์ บุตรลับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปัจฉิมนิเทศ

นศ.ศุภณีย์ให้การศึกษาประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2549 ศุภณีย์ให้ การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาห้อง 4754-18/32 ณ ห้อง 612 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.สุเทพ ลิ้มอรุณ รองอธิการบดี ให้การปัจฉิมนิเทศ แก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังมี ผศ.รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง รองอธิการบดี ผศ.อาคม ศรีทองรุ่ง อ.อำพล ใต้ตอบ ผศ.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ ผศ.สุวรรณา ชูติมันต์ อ.ปิยะวรรณ ทิพย์วงศ์ และอ.สมสุข เข้มคำ ร่วมให้การต้อนรับ



เร่งรัดการเบิก-จ่ายเงิน

งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี แจ้งว่า ในเดือนพฤษภาคม 2549 ซึ่งเป็น ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2549 แล้ว จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน กรุณาเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตาม แผนงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณ ซึ่งจะ สิ้นสุด การเบิกจ่ายภายในวันที่ 30 ส.ค. 2549

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



สถาบันวิจัยฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน



อาจารย์ภมร พราหมณ์แก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แจ้งว่า เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2549 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย **ผศ. ชาตรี ม่วงงาม** รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยฯ โดยมี อ.ภมร พราหมณ์แก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

การศึกษาดูงานแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการวิจัย
2. ด้านวัฒนธรรม
3. โครงการตามแนวทางพระราชดำริ

นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงโครงการเด่นของสถาบันวิจัยฯ ซึ่งได้แก่ โครงการนักวิจัยหน้าใหม่ โครงการแน่นแน่นไมตรี 30 ปี ไทย-จีน โครงการความร่วมมือทางวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โครงการตามแนวทางพระราชดำริ, โครงการ "ราชภัฏอาสา ปวงประชาร่วมมือ"

ในการนี้ ผศ.ชาตรี ม่วงงาม ได้กล่าวขอบคุณและกล่าวชมโครงการต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยฯ โดยจะนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินการของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนต่อไป

งานถวายปริญญาบัตรพระสงฆ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี จัดงานถวายปริญญาบัตรแก่พระสงฆ์ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ณ หอประชุมวัดมหาธาตุวรวิหาร ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2549 เวลา 13.30 น. โดยมี ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และมีพระราชสุวธรรมมุนี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการและผู้สนใจร่วมพิธีถวายปริญญาบัตรแด่พระบัณฑิต (แต่งเครื่องแบบชุดสากล สวมครุยปริญญาหรือแต่งกายชุดสุภาพ) ในงานมีวัดทุ่งคลแจก

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีได้จัดทำโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร จำนวน 69 รูป วันที่ 1-12 มิถุนายน 2549 ในโครงการนี้ นายอนุวัฒน์ ชมแก้ว พนักงานขับรถของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมอุปสมบทด้วย

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและสาธุชน ร่วมในพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 1 มิถุนายน 2549 เวลา 08.30 น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร

ของดใช้หอประชุมภูมิแผ่นดิน

ด้วยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารหอประชุมภูมิแผ่นดิน เนื่องจากวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จำเป็นต้องใช้ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถทนทานการให้เป็นปกติได้

สถาบันวิจัยฯ จึงขอของดใช้หอประชุมภูมิแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2549 เป็นต้นไป จนกว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จ เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันวิจัยฯ จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ ขออภัยในความไม่สะดวกของทุกท่านมาก ณ โอกาสนี้



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อปวงชนและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คณะอุตสาหกรรม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏพระนคร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าศึกษาดูงานในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2549 โดยการนำของอาจารย์วิระพล อารวรรณ คณบดี และ รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร โดยนำคณาจารย์ 60 คน ศึกษาดูงานด้านการบริหารและด้านวิชาการ โดยเฉพาะการจัดการศึกษา



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทางผู้บริหารต้องการความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินการเปิดสอนว่ามีขั้นตอนและระเบียบอย่างไร ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวต้องมีบุคลากรในสายตรงและครุภัณฑ์ ตามที่สภาวิศวกรกำหนด หลักสูตรต้องได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร รายละเอียดดังกล่าว ผศ.อุทัย ม่วงรัมย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการและนำเสนอเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการครุภัณฑ์ ที่สภาวิศวกรกำหนด คณาจารย์ที่มาศึกษา

ดูงานยอมรับว่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความพร้อมมากและในโอกาสต่อไป ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะขอคำแนะนำในโอกาสต่อไป ซึ่งในปี 2550 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

นอกจากนี้ ทางคณาจารย์ยังขอเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อีกด้วย

ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทองเหมาะ จำปาเงิน ประธานบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผู้บริหารคณะ ได้กล่าวถึงการเปิดสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2549 ซึ่งจะเปิดสอนในภาคปกติและภาคเสาร์ - อาทิตย์



สายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติ

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) สาขาอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นตัวแทนจำหน่ายสายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติ เรา♥พระเจ้าอยู่หัว ผู้สนใจติดต่อซื้อได้ที่ ธนาคารทหารไทย ราคาเส้นละ 100 บาท